

Ý NGHĨA KỶ NIỆM NGÀY BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM ĐẢN SINH



TT.Thích Thiện Hạnh

Ngày 19 tháng 2 Âm lịch là ngày Bồ tát Quán Thế Âm Đản sinh. Hằng năm, cứ vào các ngày 19/02 Âm lịch, phật tử ở khắp mọi nơi trên thế giới đều hướng về làm lễ ngày vía Quán Thế Âm Bồ Tát.



Sự hiện thân của đức Quán Thế Âm mang đến cho chúng ta một thông điệp đó là tình thương yêu, nhẫn nại và sự tỉnh thức vì lòng từ bi dùng mọi phương tiện hóa thân... Với những hạnh nguyện cứu độ chúng sinh, Bồ tát luôn luôn có mặt khắp nơi dìu dắt mọi người thoát khỏi khổ đau.

Quán thế Âm Bồ Tát thường mang hình tượng Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn (nghìn tay nghìn mắt), hoặc một người phụ nữ mặc váy áo trắng, tay trái cầm bình ngọc thanh tịnh chứa bình nước cam lồ, tay phải cầm nhánh thù dương liễu (nhành dương liễu). Vậy ý nghĩa Bình Cam Lồ và cành Dương Liễu của Quán Thế Âm Bồ Tát là gì?

Bình thanh tịnh là biểu trưng cho người giữ Giới nên tâm thanh tịnh, giống như chiếc bình luôn sạch sẽ. Như phật tử giữ năm giới, nhờ giữ Giới mà tâm trong sạch, thanh tịnh. Người không giữ Giới không bao giờ có tình thương chân thật hay lòng từ bi. Bình thanh tịnh cũng tượng trưng cho nguồn an lạc vô biên, giúp chúng sinh qua cơn nguy khốn và rưới tắt ngọn lửa phiền não đang thiêu đốt.

<https://tapchinghiencuuphathoc.vn/su-hoa-hien-cua-duc-quan-the-am-bo-tat-de-ban-vui-cuu-kho.html>

Cành dương liễu biểu trưng cho đức nhẫn nhục. Vì cành dương liễu mềm yếu dẻo dai nên khó gãy, gió chiều nào nó lay theo chiều đó. Như vậy muốn đem lòng từ bi ban rải cho chúng sinh được an vui mà thiếu đức nhẫn nhục thì lòng từ bi khó thực hiện được. Đây cũng là ý nghĩa bình Cam Lồ và cành Dương liễu.

Cành Dương liễu tuy yếu, mềm nhưng lại dẻo dai và khó gãy, có thể lay động trong gió nhưng lại không thể gãy rụng trước gió.

Vì chúng ta học hạnh Ngài Quán Thế Âm luôn tự trang bị cho chính mình tình yêu thương và tuệ giác lớn để vui sống, không âu lo và giúp người luôn bình an, không sợ hãi, dẹp tan tất cả nghiệp chướng vô minh, nhận ra lẽ thật của cuộc đời để sống bình an và thanh thản.

Kính chúc quý vị đón nhận ngày kỷ niệm Quán Thế Âm Bồ Tát an lành dịch bệnh tiêu trừ, gia đình hạnh phúc.

TT.Thích Thiện Hạnh

<https://tapchinghiencuuphathoc.vn/hoc-hanh-lang-nghe-cua-bo-tat-quan-the-am-trong-cuoc-song.html>

<https://tapchinghiencuuphathoc.vn/hinh-tuong-bo-tat-thuong-bat-khinh-trong-doi-song-tu-tap-hang-ngay-2.html>

<https://tapchinghiencuuphathoc.vn/hinh-tuong-bo-tat-thuong-bat-khinh-trong-doi-song-tu-tap-hang-ngay.html>